

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CƠ HỘI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGÀNH HỌC MỚI SINH DƯỢC HỌC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE

Sáng ngày 23/3/2023, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và Khoa Sinh học đã diễn ra buổi gặp mặt và trao đổi kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Sinh dược học với đại diện Bộ môn Dược học, Khoa Khoa học, Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Tiếp đón và làm việc với đại diện Đại học Quốc gia Singapore, về phía đại diện Trường ĐHKHTN, có sự tham dự của PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo Khoa Sinh học, Khoa Vật lý và Phòng Hợp tác Phát triển.

Đại diện NUS, PGS.TS. Wai Keung Chui và GS.TS. Paul John Gallagher đến

từ Bộ môn Dược học, Khoa Khoa học, Đại học Quốc gia Singapore rất vui mừng khi có thể chia sẻ thông tin về các chương trình đào tạo tại đơn vị cũng như mong muốn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển với Trường ĐHKHTN.

Trong năm học tới, Trường ĐHKHTN sẽ tuyển sinh và đào tạo chương trình Cử nhân ngành Sinh dược học, một ngành học mới

Chính vì vậy, buổi gặp mặt và trao đổi trực tiếp với đại diện Bộ môn Dược học của NUS là cơ hội quý giá để Nhà trường và cụ thể là Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN có thể học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển ngành học này.

Ngành Sinh dược học được mở xuất phát từ thực tế về nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu cơ bản và thực hiện các kỹ thuật phân tích của lĩnh vực Sinh dược học, nhằm phát triển các nguồn dược liệu, dược phẩm mới và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào thực tiễn nghề nghiệp.

Đại diện Khoa Sinh học, PGS.TS. Phạm Thế Hải bày tỏ thiện chí trong việc trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ phía Bộ môn Dược học. Những thông tin và chia sẻ đó sẽ là nguồn “tài liệu” quý

giá giúp Khoa Sinh học nói riêng và Trường ĐHKHTN nói chung xây dựng chương trình đào tạo trở nên hấp dẫn hơn, giúp sinh viên có môi trường học tập tốt hơn.

Đại diện NUS ghi nhận và đánh giá cao thiện chí hợp tác từ Trường ĐHKHTN. Với nguồn sinh viên chất lượng phía NUS hy vọng những hợp tác đào tạo sẽ đi vào thực tiễn trong thời gian sắp tới.

Sau buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Nhà trường và các Khoa, đại diện NUS đã có buổi gặp mặt và trao đổi với sinh viên Khoa Sinh học.

[Xem thêm](#)

